



ฉบับที่ 11/2564

### เรื่อง แลกข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2564

**ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2564 หดตัวจากไตรมาสก่อน** จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ทำให้ภาคการท่องเที่ยวและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนหดตัวมากขึ้น ด้านรายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากด้านราคา ผลผลิตอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัวทั้งจากผลของฐานต่ำและความต้องการของต่างประเทศเพิ่มขึ้น ด้านการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวสูงจากการเร่งเบิกจ่าย ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนชะลอลงจากการลงทุนก่อสร้างตามสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นตามราคาราคาน้ำมันชายปลีกในประเทศ ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้นสะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ปรับลดลงต่อเนื่อง สำหรับภาคการเงิน ณ เดือนพฤษภาคม 2564 เงินฝากชะลอลง ส่วนเงินให้สินเชื่อขยายตัว

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ มีดังนี้

**ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว** หดตัวมากจากไตรมาสก่อน จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม กระจายวงกว้างทำให้แต่ละจังหวัดใช้มาตรการควบคุมเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในประเทศชะลอการเดินทาง ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงหดตัวสูงจากมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่ยังมีอยู่

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวจากไตรมาสก่อน จากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อ แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐมาช่วยพยุงการบริโภค แต่ก็ทำให้การใช้จ่ายในหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดบริการหดตัวจากไตรมาสก่อน ด้านการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนในกลุ่มยานยนต์ชะลอหลังจากที่เร่งไปมากในไตรมาสก่อน โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถกระบะเชิงพาณิชย์ ขณะที่กลุ่มรถจักรยานยนต์ยังขยายตัวได้ตามความต้องการซื้อของลูกค้ากลุ่มเกษตรกร

**รายได้เกษตรกร** ขยายตัวชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน **ราคาสินค้าเกษตร** ชะลอลงจากราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ลดลง ขณะที่ราคามันสำปะหลังและลำไยเพิ่มขึ้นจากความต้องการต่างประเทศ ส่วนราคาสุกรเพิ่มขึ้นจากผลผลิตมีจำกัดและต้นทุนการป้องกันโรคระบาดเพิ่มขึ้น **ด้านผลผลิต** เพิ่มขึ้นตามปริมาณข้าวและมันสำปะหลังที่เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตลำไยเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย

**การผลิตภาคอุตสาหกรรม** กลับมาขยายตัวได้ ส่วนหนึ่งจากผลของฐานต่ำในระยะเดียวกันปีก่อน และจากความต้องการของต่างประเทศในสินค้าหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เสื้อผ้า เพอร์นิเจอร์ และเครื่องประดับเพชรพลอย ททย่อยปรับตัวขึ้นตามความต้องการของกลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขณะที่การผลิตหมวดแปรรูปอาหารหดตัวจากผลของฐานสูงในระยะเดียวกันปีก่อน และเมื่อหักผลของฐานแล้วยังถือว่ามติดังกล่าวมีทิศทางฟื้นตัวที่ดี

**การลงทุนภาคเอกชน** ชะลอลง ตามการลงทุนเพื่อการก่อสร้างกลับมาหดตัว ผลจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกสาม ทำให้โครงการก่อสร้างชะลอออกไป สะท้อนจากยอดขายปูนซีเมนต์ที่หดตัวมาก ขณะที่พื้นที่ก่อสร้างชะลอลงมากโดยเฉพาะการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม การลงทุนเพื่อการผลิตขยายตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่งจากฐานต่ำในปีก่อน โดยธุรกิจขนส่งสินค้ายังมีความต้องการซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ ส่วนการนำเข้าสินค้า

เครื่องจักรอุปกรณ์มีเฉพาะธุรกิจรายใหญ่บางรายเท่านั้นที่ลงทุนเพื่อรองรับคำสั่งซื้อ และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

**การใช้จ่ายภาครัฐ** ขยายตัวสูงจากไตรมาสก่อน จากการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยรายจ่ายประจำขยายตัวจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยเป็นของสถาบันการศึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัย และเงินอุดหนุนของเทศบาลนครและเทศบาล รวมทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านรายจ่ายลงทุนขยายตัวสูงตามการใช้จ่ายใหม่หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำ

**มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออก** ในรูปเงินบาทขยายตัวสูงจากการส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนไปจีนผ่านด่านเชียงของ การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป อาหารและสินค้าทางการแพทย์ไปเมียนมา นอกจากนี้การส่งออกเครื่องดื่มไปเมียนมากลับมาเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภค ด้านการนำเข้า มูลค่าการนำเข้าในรูปเงินบาทขยายตัว ตามการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเมียนมา และไฟฟ้าจาก สปป. ลาว

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อ** ทั่วไปสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.45 ตามราคาพลังงานจากราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ส่วนราคาอาหารสดสูงขึ้นตามราคาเนื้อสัตว์สดและผลไม้สด ด้านตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ปรับลดลงต่อเนื่อง

**ภาคการเงิน** ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดเงินฝากคงค้าง ของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวชะลอลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของผู้ฝาก ด้านสินเชื่อคงค้าง ขยายตัวต่อเนื่อง โดยสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจ ส่วนสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขณะที่สินเชื่อเพื่อธุรกิจหดตัวน้อยลงจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องและมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

5 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1168

E-mail: [TanaporD@bot.or.th](mailto:TanaporD@bot.or.th)